

Vĩnh Long

Thu hút đầu tư vào các ngành trọng điểm để thúc đẩy kinh tế phát triển

➤ **TRƯỞNG ĐẶNG VĨNH PHÚC**

GD. Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long

Nằm ở hạ nguồn lưu vực sông Mê-Kông, giữa hai dòng sông Tiền Giang và Hậu Giang, đã tạo cho Vĩnh Long trở thành đầu mối giao thông giữa các vùng trong khu vực và lưu thông quốc tế, là một trong những vùng đất giàu tiềm năng trong bức tranh phát triển năng động chung của khu vực. Sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, cùng với chính sách mời gọi đầu tư hợp lý, cởi mở, tỉnh Vĩnh Long đã tạo nên lợi thế so sánh nhất định so với các địa phương khác. Những yếu tố đó đã tạo nền tảng vững chắc cho việc thu hút đầu tư, đáp ứng sự phát triển của tỉnh trong hiện tại và tương lai.

Trong những năm qua, Vĩnh Long luôn nỗ lực, quyết tâm, cố gắng trong việc thu hút đầu tư, thông qua các chính sách mời gọi hợp lý, cởi mở và cho thấy vẫn còn nhiều tiềm năng đầu tư, phát triển. Vĩnh Long đang thực hiện chính sách xúc tiến đầu tư, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tiếp cận, triển khai thực hiện các dự án tại địa phương, với các chính sách hỗ trợ cụ thể cho từng giai đoạn đầu tư. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong những

năm qua, công tác thu hút đầu tư đã góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Song song với việc triển khai thực hiện tốt, kịp thời các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, tỉnh Vĩnh Long còn vận dụng ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư riêng, đồng thời, thực hiện các kế hoạch của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt là địa phương đã thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh.

Những nỗ lực kêu gọi đầu tư, cải cách hành chính đồng thời tạo sự thông thoáng trong môi trường đầu tư đã giúp Vĩnh Long thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, hứa hẹn khả năng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. So với các năm trước, công tác xúc tiến đầu tư trong năm 2018 có sự đổi mới, chủ động hơn, đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư; số lượng dự án được cấp chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư tăng lên so với năm trước, đặc biệt là sau thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, qua hội nghị đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án, chủ trương đầu tư 8 dự án, ghi nhớ hợp tác (MOU) 13 dự án với tổng số vốn trên 23,9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư đã tổ chức tiếp xúc và làm việc với 54 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh.

Đến 15/10, đã cấp chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 dự án với





Ông Nguyễn Văn Quang - PBT, Tỉnh uỷ, CT. UBND tỉnh Vĩnh Long trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư tại Hà Nội tháng 10/2018

tổng số vốn đăng ký tương đương 5.893,03 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án FDI với số vốn đăng ký 115,96 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, tăng 10 dự án với tổng vốn đăng ký tăng 2.762,51 tỷ đồng, tăng gấp 1,88 lần. Mặc dù, số lượng dự án FDI đầu tư vào Vĩnh Long không nhiều, tuy nhiên, các dự án có vốn đầu tư lớn và có nhà đầu tư có thương hiệu, uy tín đã, đang triển khai thực hiện như: Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản - Công ty New Hope Singapore Pte.Ltd; Dự án Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản - Công ty TNHH CJ Vina Agri; Chi nhánh Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam tại Vĩnh Long; Chi nhánh Công ty TNHH De Heus, Công ty TNHH Tý Xuân...

Nhằm cải thiện tình hình thu hút đầu tư nói chung, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh đã và đang hoàn thiện, nâng cao chất lượng các quy hoạch quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng tiếp cận trong nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, Vĩnh Long đã xác định 6 ưu thế phát triển kinh tế của tỉnh là: Phát triển nông nghiệp; chăn nuôi và thủy sản; làng nghề thủ công mỹ nghệ; du

lịch; nguồn nhân lực; công nghiệp chế biến các mặt hàng nông sản, thủy sản; công nghiệp hỗ trợ. Từ việc xác định các ưu thế tiềm năng của địa phương, có thể thấy hiện tại địa phương có rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng phát triển và được hỗ trợ, khuyến khích đầu tư để đầu tư và

thu hút đầu tư theo hướng có chọn lọc, ưu tiên các dự án kỹ thuật cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn; phát triển đa dạng các ngành công nghiệp, dịch vụ và đặc biệt quan tâm đến các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng có hiệu quả, tạo đột phá và có tác động lan tỏa tích cực đến thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh, nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu lao động có chuyên môn cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển kinh tế, sớm rút ngắn khoảng cách chênh lệch và tiến kịp trình độ phát triển chung của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; xây dựng Vĩnh Long phát triển theo hướng nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Cụ thể, tỉnh sẽ tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực; hình thành và phát triển rõ nét những ngành, sản phẩm mũi nhọn, chủ lực. Theo đó, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả, quy mô sản xuất hàng hóa lớn; phát triển công nghiệp với nhịp độ cao, trở thành động lực cho tăng trưởng kinh tế, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nguyên liệu của ngành nông nghiệp



thủy sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Theo đó, những nhóm ngành công nghiệp chủ đạo của tỉnh là chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống; sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp dệt may - da giày; công nghiệp hóa chất, dược phẩm và thiết bị y tế... Ở lĩnh vực dịch vụ, sẽ phát triển các ngành dịch vụ, thương mại theo hướng văn minh, hiện đại và toàn diện.

Để thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển, tỉnh Vĩnh Long ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, các dự án có sản phẩm thế mạnh cạnh tranh của địa phương, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng có lợi thế thị trường, tham gia các chuỗi giá trị sản xuất, giá trị, hỗ trợ liên kết phát triển nông nghiệp. Trong đó:

(1) Tập trung thu hút đầu tư theo danh mục dự án, trong đó tập trung vào những dự án có trọng điểm, và đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; (2) Ưu tiên thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao, bảo quản, chế biến nông sản sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, các dự án có sản phẩm lợi thế cạnh tranh của địa phương; (3) Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, văn hóa - du lịch, hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị, nhà ở, trung tâm thương mại; (4) Các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của địa phương; ưu tiên thu hút các dự án có tác động lớn đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thu hút lao động địa phương...

Để thu hút được nhiều dự án đầu tư có chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của tỉnh, các doanh nghiệp đang

hoạt động trên địa bàn giữ được hiệu quả ổn định, có điều kiện mở rộng sản xuất - kinh doanh tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, gây cản trở, phiền hà cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; có định hướng và cơ chế chính sách tốt, nhất quán giữa phát triển kinh tế với các hoạt động xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch, trước mắt tập trung vào tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến và du lịch; tăng cường tiếp xúc, thu hút các nhà đầu tư có năng lực; thực hiện có kết quả các nghị quyết, chương trình hành động... của tỉnh có liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp; đồng thời sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp...

Tập trung thực hiện công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng để bàn giao đất sạch cho các nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án; tạo mối liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp với vùng nguyên liệu nhằm phát huy lợi thế của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, phấn đấu và giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh từ nay đến năm 2020 nằm trong nhóm tốt của cả nước.

Với sự đổi mới trong tư duy, sự năng động, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong tỉnh và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, Vĩnh Long sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Vĩnh Long thành tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá, năng động và trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X./.